

มาเลเซียมุ่งขยายการส่งออกวิตามินอีจากน้ำมันปาล์ม



มาเลเซียมีรายได้จากการส่งออกวิตามินอีจากน้ำมันปาล์มประมาณ 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และมีแนวโน้มขยายตัวเนื่องจากผลการศึกษาทางการแพทย์ระบุว่าน้ำมันปาล์มมีปริมาณคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (Bad cholesterol) ในระดับต่ำ อีกทั้งยังช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งและปกป้องสมองจากความอ่อนแอที่เกิดจากภาวะสมองขาดเลือด แสดงให้เห็นว่าวิตามินอีจากน้ำมันปาล์มมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค

กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้าจากการสุ่มตัวอย่าง ชาวมาเลเซียที่บริโภคน้ำมันปาล์มเป็นประจำทุกวัน โดยผลการศึกษาพบว่า นอกจากน้ำมันปาล์มไม่ส่งผลเสียต่อหัวใจตามที่เคยถูกโจมตีแล้ว ยังช่วยให้ระบบย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารของร่างกายดีขึ้นหากบริโภคอย่างเพียงพอต่อวันอีกด้วย อีกทั้งนักวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันผลการศึกษาวិจัยว่าน้ำมันพืชทุกประเภทมีวิตามินอีประเภท tocopherols และ tocotrienols โดยน้ำมันปาล์มมีประเภท tocotrienols ในปริมาณมากซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ จากประโยชน์ของวิตามินอีในน้ำมันปาล์มดังกล่าวทำให้กระทรวงอุตสาหกรรมเพาะปลูกและโภคภัณฑ์ของมาเลเซียคาดหวังว่าการส่งออกน้ำมันปาล์มและวิตามินอีที่สกัดจากน้ำมันปาล์มจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของมาเลเซียอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของ สคต. อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของมาเลเซียมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกน้ำมันปาล์มที่สร้างรายได้ให้กับมาเลเซียมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามมาเลเซียต้องเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการขยายการปลูกปาล์มน้ำมันเป็นการทำลายป่าและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทำลายถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าและส่งผลเสียต่อระบบนิเวศ นอกจากนี้ยังมีการโจมตีว่าการบริโภคน้ำมันปาล์มส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทำให้รัฐบาลมาเลเซียต้องโต้แย้งข้อกล่าวหาต่างๆ ดังกล่าว โดยมาเลเซียได้หยิบยกผลการศึกษาทางการแพทย์ที่ระบุว่าน้ำมันปาล์มมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพื่อเพิ่มการส่งออก โดยในส่วนของไทย แม้จะไม่ใช่ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มรายใหญ่เหมือนมาเลเซียแต่ไทยควรใช้โอกาสจากผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวมาสนับสนุนการส่งออกน้ำมันปาล์มของไทยเช่นกัน นอกจากนี้ไทยยังควรหันมาร่วมมือกับมาเลเซียในการวิจัยและพัฒนาในการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตน้ำมันปาล์มรวมทั้งพัฒนาการแปรรูปน้ำมันปาล์มเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้ำมันปาล์มของไทยต่อไป ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกน้ำมันปาล์มของไทยในระยะยาว

ที่มา : New Straits Times, 31 กรกฎาคม 2560



นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ

อื่นๆ